

เด็กขอของขวัญ'ผู้ใหญ่'เลิกทะเลาะ

“กรุงเทพฯ โพล” เผยวันเด็กแห่งชาติปีนี้ เด็กไทยอยากเห็นผู้ใหญ่ในบ้านเมือง เลิกทะเลาะกัน ด้านเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไม่สงบขอรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาไฟใต้ เป็นของขวัญวันเด็กปีนี้ ด้านกลุ่มลูกเหรียงสรุปตัวเลขเด็กกำพร้า 10 ปี ไฟใต้พุ่งกว่า 7 พันราย

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.57 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพฯ โพล) เผยผลสำรวจเรื่อง “ความเห็นของเด็กๆ ที่มีต่อการเมืองไทย” เนื่องด้วยวันที่ 11 ม.ค. 57 ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ โดยเป็นการสำรวจความคิดเห็นของเด็กๆ ที่มีอายุ 6-14 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,193 คน ระหว่างวันที่ 7-9 ม.ค.ที่ผ่านมา พบว่า วันเด็กปีนี้ เด็กๆ อยากให้ผู้ปกครองพาไปเที่ยวสวนสนุกมากที่สุด ร้อยละ 27.8 รองลงมา อยากให้พาไปเที่ยวภู ดอย หรือทะเลในต่างจังหวัด ร้อยละ 20.5 และอยากให้พาไปสวนสัตว์ ซาฟารีเวิลด์ ร้อยละ 15.8

ส่วนคุณสมบัติของการเป็นเด็กดีในความคิดของเด็กๆ คือ เป็นคนใจดี/มีน้ำใจ/เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ร้อยละ 24.0 รองลงมาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 22.2 และกตัญญู รู้คุณ ร้อยละ 20.0 เมื่อสอบถามเด็กๆ ว่าโตขึ้นอยากเป็นนักการเมืองหรือไม่ เด็กมากถึง 1 ใน 4 หรือคิดเป็นร้อยละ 20.6 บอกว่า อยากเป็น และ 3 ใน 4 หรือคิดเป็นร้อยละ 79.4 บอกว่า ไม่อยากเป็นจากนั้นจึงถามเด็กๆ ต่อในประเด็นที่ ■ อ่านต่อหน้า [T T](#)

■ เด็ก ต่อจากหน้า 1

เกี่ยวเนื่องกับการเมืองว่า เคยเห็นคนในครอบครัว ได้เถียง/ทะเลาะกัน เรื่องการเมืองเลื้อยเลื้อยแดงบ้างหรือไม่ เด็กๆ ร้อยละ 72.5 บอกว่า ไม่เคยเห็น ส่วนอีก ร้อยละ 27.5 บอกว่า เคยเห็น

ด้านการรับรู้ของเด็กๆ เกี่ยวกับ

เรื่องผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทะเลาะกันหรือขัดแย้งกัน เด็กๆ ร้อยละ 68.7 บอกว่า ไม่รู้ ขณะที่ ร้อยละ 31.3 บอกว่า รู้ สำหรับ

เรื่องสำหรับเด็กๆ อยากบอกกับผู้ใหญ่ในสังคมมากที่สุดคือ ให้สามัคคีปรองดอง เลิกทะเลาะกัน ร้อยละ 45.3 รองลงมาคือ ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกง ร้อยละ 19.3 และให้ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็ก ร้อยละ 13.7

วันเดียวกัน น.ส.วรรณกนก เปาะอีแตดาอีเอนายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพแห่งชาติแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) กล่าวว่า สำหรับตัวเลขเด็กกำพร้าในเหตุการณ์ความไม่สงบทั้ง 3 จังหวัดขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 7,312 คน เพราะจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ความสูญเสียมันลดระยะห่างลง แต่จำนวนเด็กกำพร้าก็เพิ่มขึ้น ก็คิดว่าเป็นตัวเลขที่ต้องติดตามกันต่อไป สำหรับกลุ่มลูกเหรียง ก็ยังทำงานด้านการเยียวยาคุ้มครองและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยตัวเลขที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ก็ต้องขยายการทำงานเพิ่มขึ้นตอนนี้นางานที่สำคัญที่สุดก็เป็นงานด้านการคุ้มครองที่ผ่านมาก็มีการเยียวยาเด็กในจำนวนมาก ในเรื่องของคุ้มครองเด็กทางสถานการณ์ต่างๆ ยังจำเป็นต้องทำงานหนักมากขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่ลูกเหรียงคิดว่าเด็กๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการคือ การให้ความรู้ด้านสิทธิเด็ก เพราะเด็กจะไม่รู้เรื่องของสิทธิที่เด็กควรจะมี โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

“ในวันเด็กปีนี้ทางลูกเหรียงก็มีการจัดงานวันเด็กในหลายพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ไปตามโรงเรียนต่างๆ นอกจากนี้ทางกลุ่มจะได้ร่วมกับทางเทศบาลนครยะลาจัดงานวันเด็ก และวันที่ 19 ม.ค.57 ทางลูกเหรียงก็จะจัดงานวันเด็กร่วมกับวันเยาวชน เป็นการจัดงานใหญ่เป็นงาน “มหกรรมเยาวชนห้วงกะทิชายแดนใต้” ก็จะเป็นพื้นที่ที่เด็กกับ

เยาวชนเองมานำเสนอรวมทั้งแสดงออกในความคิดสร้างสรรค์และมีกิจกรรมอีกมากมาย อยากจะเชิญชวนเด็กๆ และเยาวชนมาร่วมหาพื้นที่ร่วมกันมาแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ร่วมกัน” นางสาววรรณกนก กล่าว

ด้าน นายอับดุลเลาะห์ ดือราแม นักศึกษาโรงเรียนมตะชะฮีอิสลามียะห์ กล่าวว่า สำหรับงานวันเด็กปีนี้ ตนเองอยากเห็นสันติภาพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้น อยากเห็นรอยยิ้มของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยากให้การดำเนินชีวิตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมาเป็นเหมือนเดิมมีแต่รอยยิ้ม มีแต่ความสุข ซึ่งตัวแทนเยาวชนที่ได้รับผลกระทบ รู้สึกสะเทือนใจ ที่ครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบ ตนอยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นไม่มีใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยากให้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมามีความสุขเหมือนเดิมขอให้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพวกเรากลับมามีความสุข มีสันติภาพ มีรอยยิ้มเหมือนเดิม

ส่วน น.ส.นุรีซัน วาจิ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ กล่าวว่า ในวันเด็กปีนี้ สิ่งของเด็กไทยทุกคนต้องการก็คือเห็นภาคใต้ของเรามีความสงบ เมื่อก่อนช่วงที่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้แต่ละคนที่ต่างพาลูกหลานออกมาเที่ยวอย่างสนุกสนานเฮฮา แต่ปัจจุบันก็คือต่างคนก็ต่างกลัวจึงอยู่ที่บ้านหรือไม่ก็ไปเที่ยวต่างจังหวัด ทั้งๆ ที่ 3 จังหวัด ก็เป็นสถานที่ที่น่าเที่ยว แต่ก็ทะเลาะไป ตรงนี้ ก็อยากจะให้ 3 จังหวัดกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกอย่างก็คืออยากให้ฝ่าย นปช.และ กปปส.หันหน้าเข้าหากันเพื่อคุยกัน สิ่งเหล่านี้ที่อยากจะให้เป็นของขวัญกับคนไทยทุกคน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็อาจจะระแวงในเหตุการณ์เหล่านี้ ขอเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปอย่างน้อยก็เด็กๆ และเยาวชน

ในพื้นที่ที่กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคน

ด้าน น.ส.อาชีวา ดอรรเต มหาวิท
ยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ในวันเด็ก
ทุกปีก็เป็นความฝันที่อยากให้สถานการณ์
ใน 3 จังหวัดสงบลง เพราะวันนี้ก็เป็น 10
กว่าปีแล้ว ที่ยังไม่มียะโรติบหน้า และ
อยากให้ข่าวการเมืองที่วุ่นวายกันทุกๆ
วันนี้อยากให้มันสงบเร็วๆ เหมือนกัน
เพราะว่าจะได้มาช่วยแก้ปัญหา 3 จังหวัด
10 ปีที่ผ่านมาเราอยู่กันแบบหลบๆ ซ่อนๆ
กัน ก็อยากจะให้แก้ไขในทุกๆ ด้าน อยาก
ให้แก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุ แต่ในเมื่อแก้ไขมา
10 ปีแล้วไม่เห็นว่ามันคืออะไร ก็
พัฒนาให้ปลายเหตุมันดีขึ้นอยากให้เศรษฐกิจ
กิจในยะลาดีขึ้น รวมทั้งเศรษฐกิจทั้งประ
เทศไทย อยากให้กำลังใจพี่ๆ ทหารตำรวจ
ที่ช่วยกันแก้ไขปัญหามาใน 3 จังหวัดชาย
แดนภาคใต้ ให้สามารถแก้ปัญหาให้เกิด
ความสันติสุขในพื้นที่โดยเร็ว